

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสอบครูผู้ช่วย

นำเสนอเมื่อ : 16 มี.ค. 2558

เตรียมตัวให้พร้อม ก่อนสอบ ครูผู้ช่วย

สวัสดิ์ค๊ะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน พบกันในสัปดาห์นี้ดิฉันมีความเป็นห่วงน้องๆ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ แต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไป ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกำหนดรับสมัครในวันที่ 23-29 มีนาคม 2558 นี้

เกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิของผู้สมัครและเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่จะต้องใช้ในการสมัครสอบ ซึ่งเป็นปัญหาที่สำนักงาน ก.ค.ศ.พบทุกครั้งที่การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นครูผู้ช่วย ไม่ว่าจะเป็นกรณีทั่วไป หรือกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ซึ่งจะขอย้ำเตือนผู้ที่เตรียมตัวสมัครสอบผ่านคอลัมน์นี้ เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนมีการรับสมัคร ดังนี้คะ

1.กรณีการตรวจสอบคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาว่า เป็นคุณวุฒิที่

ก.ค.ศ.ให้การรับรองเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือไม่ ขอให้เร่งตรวจสอบคุณวุฒิที่น้องๆ สำเร็จการศึกษามาว่า ก.ค.ศ.ได้ให้การรับรองคุณวุฒิดังกล่าวแล้วหรือไม่

หาก ก.ค.ศ.ยังไม่ได้ให้การรับรอง ขอให้ติดต่อกับสถาบันการศึกษาเพื่อให้สถาบันการศึกษาดำเนินการจัดส่งรายละเอียดคุณวุฒิมาให้ ก.ค.ศ. รับรองโดยด่วน ซึ่งสามารถตรวจสอบการรับรองคุณวุฒิได้ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ www.otepec.go.th หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ 0-2280-2840 กลุ่มสรรหาและคุณวุฒิ

อีกประการหนึ่งเกี่ยวกับการรับรองคุณวุฒิการศึกษา คือ มักจะมีการสอบถามเข้ามาถึง เว็บบอร์ดของสำนักงาน ก.ค.ศ. และทางโทรศัพท์ ว่า ตรวจสอบแล้ว ก.ค.ศ. ให้การรับรองคุณวุฒิ ที่ตนสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไปสมัครยังสำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษาแล้วเจ้าหน้าที่ไม่รับสมัคร ในขณะที่เพื่อนไปสมัครต่างเขต เจ้าหน้าที่ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นให้ สมัครได้ กรณีนี้ขอเรียนชี้แจงว่า แต่ละเขตพื้นที่การศึกษามีความต้องการครูผู้สอนแตกต่างกัน ซึ่งน้องๆ

จะต้องศึกษาประกาศการรับสมัครของ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้ละเอียดว่า
เขตพื้นที่การศึกษาที่จะสมัครต้องการคุณวุฒิใด เอกใด สาขาใด หรือทางใด

2.กรณีการขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

หรือหลักฐานที่ชี้แจงแสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน น้องๆ
ควรสอบถามไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาว่าเอกสารหลักฐานแต่ละฉบับใช้ในโอกาสใดบ้าง
มีกำหนดระยะเวลาหรือเงื่อนไขอย่างไร เพื่อจะได้ยื่นขอรับเอกสารหลักฐานต่างๆ เหล่านั้นให้พร้อมก่อนวันรับสมัคร
เพราะหากเอกสารหลักฐานที่ชี้ประกอบการสมัครไม่พร้อมในวันรับสมัครก็จะทำให้หมดสิทธิในการสมัครเขาสอบแข
งชั้นในครั้งนี้ได้

ดังนั้น

ขอให้ผู้ที่สนใจจะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีทั่วไปในครั้งนี้ เตรียมตัวให้พร้อมก่อนวันรับสมัครนะคะ
จะได้ไม่เสียโอกาสที่รอคอยกันมานาน แลพบกันใหม่สัปดาห์หน้าคะ

สุจิตรา พัฒนะภูมิ

รองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

ที่มา มติชน วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2558